
 

รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงาน 
ในองค์การระหว่างประเทศ 

-------------------------- 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1   ชื่อ/นามสกุล นายปรีชา องค์ประเสริฐ 

  อายุ 56  ป ี       การศึกษา PhDc (Urban Forestry) 
 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านป่าไม้  

1.2   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  (1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบความตกลง (Agreement) บันทึกความเข้าใจ  
         (MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) กับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กร 
         ระหว่างประเทศต่าง ๆ  
 (2)  ประสานงานเจรจาเพ่ือขอจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุน 
         ฝึกอบรมดู งานระหว่างประเทศ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้  
         ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 (3)  ประสานงานและจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project proposal) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
.  จากองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 

(4)  ดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลให้แก่ข้าราชการกรมป่าไม้เพ่ือเดินทางไปประชุม ประชุม 
 เชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ฯลฯ ณ ต่างประเทศ   
(5)  เข้าร่วมการประชุมตามภารกิจภายใต้อนุสัญญา พันธกรณี และความร่วมมือต่าง ๆ ในฐานะ 
 ผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ (National Focal Point) ของหน่วยงานและองค์กรระหว่าง 
 ประเทศภายใต้ภารกิจของกรมป่าไม้ 

 1.3  ชื่อเรื่อง การประชุม UN-REDD Lower Mekong Regional Meeting 2022   
              เพื่อ    ศึกษา   ฝึกอบรม  ดูงาน  ประชุม/สัมมนา  ปฏิบัติงานวิจยั   

         ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  ประเทศที่ไป   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
            แหล่งผู้ให้ทุน  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และรัฐบาลนอรเวย์ 
  ระหว่างวันที่  18-20 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) 
  รวมระยะเวลาการรับทุน  3 วัน 

ภายใต้โครงการ UN-REDD Lower Mekong 
  ของหน่วยงาน รัฐบาลนอรเวย์ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ (โปรดให้ข้อมูลในเชิงวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากมีรายงานแยกต่างหาก 
กรุณาแนบ File ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 2 Mb ส่งไปด้วย) 
     2.1  วัตถุประสงค์  
    การประชุมระดับภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับชาติที่สําคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารของภาครัฐในภาคป่าไม้และเครือข่าย 
 

องค์กร... 
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องค์กรในระดับภูมิภาคจากประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย ซึ่งจะมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่จะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรรายย่อยและ
ระดับกลางเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและถูกกฎหมายของการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึง
การศึกษาดูงานในภาคสนามเพ่ือสังเกตแนวทงการปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งข้อเสนอแนะและข้อสรุป
สุดท้ายจะเป็นการสะท้อนถึงมุมมองและความคาดหวังร่วมกันของภูมิภาคที่มีต่อ "การเสริมสร้างบรรยากาศเชิง
บวกต่อผลประโยชน์ด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของภาคการป่าไม้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง: 
ทางเลือกไปข้างหน้า" 

2.2  เนื้อหาของการประชุม   
   การประชุม UN-REDD Lower Mekong Regional Meeting สามารถสรุปเนื้อหาของการ

ประชุมออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.2.1 สรุปเนื้อหาการประชุมโดยท่ัวไป 

โครงการการส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้อย่างยั่งยืนของ UN-REDD ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (UN-REDD Lower Mekong Region) เป็นการทํางานร่วมกันของ 5 ประเทศลุ่มน้ำ
โขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เพ่ือส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าอ่ืน ๆ 
อย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วย ลดการลักลอบตัดไม้อันเป็นปัจจัยโดยตรงของการสูญเสียและสร้าง
ความเสื่อมโทรมให้กับป่าไม้ ทั้งนี้ จากความคิดริเริ่มโดย UN-REDD ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนอรเวย์ และ
ออกแบบมาเพ่ือให้ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้ง 5 ประเทศได้มีส่วนร่วมในการเจรจาระดับภูมิภาคและ
ข้ามพรมแดนระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ข้อริเริ่มใน
ความร่วมมือดังกล่าวถูกจํากัดไว้ที่การประชุมหารือออนไลน์ และเมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลง ทางองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ จึงได้จัดการประชุมมระดับภูมิภาค
ขึ้น นี้เป็นการประชุมแบบเห็นหน้ากันครั้งแรกในรอบ 2 ปี  

ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ประเทศละ 6 คน  ยกเว้นพม่าซึ่งไม่มีการเชิญผู้แทนภาครัฐเข้าร่วมการประชุม อันเป็นไปตามข้อกำหนดของ
องค์การสหประชาชาติ ที่ไม่อนุญาตให้ตัวแทนภาครัฐจากพม่าเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่จัดโดยองค์กรภายใต้
องค์การสหประชาชาติ สืบเนื่องมากจากความไม่สงบทางการเมืองของพม่า การประชุมได้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน  
(18-20 ตุลาคม 2565) ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว ทั้งนี้ ในส่วนของผู้แทนภาครัฐจากประเทศไทย เป็น
ข้าราชการจากกรมป่าไม ้จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
  (1) นายวันชัย จริยาศรษฐโชค   รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
  (2) นายปรีชา องค์ประเสริฐ       ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
  (3) นางสาวอ้อมจิตร เสนา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
โดยวาระการประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นการแนะนําความก้าวหน้าในความคิดริเริ่มของห่วงโซ่
อุปทานเชิงบวกของป่า รวมถึงการแบ่งกลุ่มอภิปราย ส่วนในในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นการศึกษาดูงา
นอแลงปลูกไม้สักของเอกชน และโรงงานแปรรูปไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตเมืองหลวงพระบาง โดยในวัน
สุดท้าย 20 พฤศจิกายน 2565 เป็นการระดมความคิดของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันกำหนดเป้าหมายต่อ ต่อ "การ
เสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อผลประโยชน์ด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของภาคการป่าไม้ในภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง: ทางเลือกไปข้างหน้า" ตลอดจนการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศ
ต่าง ๆ กับผู้แทนของรัฐบาลนอรเวย์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงโอกาสในการพัฒนาโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 (Phase 2) 

สำหรับ... 
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สำหรับประเด็นในการหารือของการประชุมในวันแรก จะอภิปรายในประเด็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย
แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ เล็ ก ใน ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น ไม้ ที่ ถู ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ยั่ ง ยื น  
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการฝึกบทบาทสมมติแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละระดับ รวมถึงปัจจัยที่จะเสริมสร้าง
ความสามารถในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ความสามารถในการแข่งขัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
มาตรฐานในการผลิตและการค้าไม้ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายถึง
การจัดทำและแบ่งปันข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานไม้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ และ
นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุมในวันที่สอง คือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นการทัศนศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของยางพาราและไม้สัก โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติการลงทุนในเมือง
หลวงพระบางและภาคเหนือของ สปป.ลาว ผลกระทบในภูมิภาคจากการลงทุนดังกล่าว โดยกลุ่มที่ไปศึกษาดูงาน
ด้านห่วงโซ่อุปทานยางพารา ได้เยี่ยมชม บริษัทยางพาราของจีนคือ Zhonghe รวมถึงการสัมภาษณ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลิตต้นยางพารา ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปลูกยางพารา และผลกระทบที่สําคัญ
ที่ยางพารามีต่อภูมิทัศน์ป่าในหลวงพระบาง ซึ่งประเทศจีนเป็นตลาดหลักของน้ำยางพาราที่ผลิตได้จากหลวงพระ
บาง แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามและไทยยังเป็นตลาดหลักของน้ำยางพาราที่ผลิตในลาวโดยภาพรวม และสำหรับ
ในกลุ่มที่สอง เป็นการเยี่ยมชมห่วงโซ่อุปทานไม้สักของกลุ่มเกษตรกรไม้สัก ได้แก่โรงเลื่อยและโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก  

การประชุมในวันที่สาม คือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เป็นการสะท้อนมุมมองจาก
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานยางพาราและไม้สัก จากการไปทัศนศึกษาในวันที่สอง ซึ่งสรุปความเห็น
ตรงกันว่า ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและ
ญ่ีปุ่นได้ นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยในการปลูกสร้างสวนป่าเป็นวัตถุดิบ โดยรัฐบาลควร
สนับสนุนในการออกเอกสารรับรองมาตรฐานการปลูกป่า รวมถึงการขับเคลื่อนแรงจูงใจทางการตลาดรวมและให้
การสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่ปลูกป่า รวมถึงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลไกทางการเงินเพ่ือส่งเสริม 
การจัดการป่าอย่างยั่งยืน การจัดหาเงินทุนจากสถาบันทางการเงินในการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้
มีการหารือกับผู้แทนนอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยผู้แทนนอรเวย์ได้แสดง
ความขอบคุณต่อความก้าวหน้าของโครงการ โดยยืนยันที่จะให้ความมช่วยเหลือทางเทคนิคและงบประมาณ
ภายใต้กลไก UN-REDD ต่อประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป 

2.2.2 การหารือทวิภาคี (Bilateral) ระหว่างอธิบดีกรมป่าไม้ของ สปป. ลาว และรองอธิบดี
กรมป่าไม้ของไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

ในระหว่างการประชุมดังกล่าว นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม
ด้วยนายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และนางสาวอ้อมจิตร เสนา สำนัก
เศรษฐกิจการป่าไม้  ได้มี โอกาสร่วมหารือทวิภาคี (Bilateral) กับนายสุชาด สายะกุมาน (Mr Sousath 
Sayakoumanne) อธิบดีกรมป่าไม้ลาว และนายสะหวัน จันทกุมาน ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือต่างประเทศ 
กรมป่าไม้ลาว ในประเด็นการกระชับความร่วมมือ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การเตรียมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ด้านความร่วมมือระหว่างกรม
ป่าไม้ไทย และกรมป่าไม้ลาว กรมป่าไม้ลาว เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของทั้ง
สองประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นที่อธิบดีกรมป่าไม้ลาวเสนอขอความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนจากกรม
ป่าไม้ไทย ได้แก่ 

(1) การนำ… 
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(1) การนำถ่านไม้ข้ามจุดผ่านแดนจากประเทศไทยข้ามไปยัง สปป. ลาว ซึ่งอธิบดีกรมป่า

ไม้ลาวแสดงความกังวลว่า จะมีการลักลอบนำถ่านไม้ที่ผิดกฏหมายในฝั่ง สปป. ลาว เข้ามาสวมสิทธิในการนำเข้า 
จึงขอให้กรมป่าไม้ไทยช่วยเหลือในการตรวจสอบและเข้มงวดในการส่งออกถ่านไม้ดังกล่าว 

(2) สปป. ลาวต้องการศึกษาเรียนรู้จากประเทศไทยด้านการบริหารจัดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น การจัดทำ คทช. ของประเทศไทย เนื่องจากทาง สปป. ลาว ยังไม่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ชัดเจน ดังนั้น การเรียนรู้ความสำเร็จและถอดบทเรียนจากประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

(3) สปป. ลาว ร้องขอให้กรมป่าไม้ไทยให้ความอนุเคราะห์จัดศึกษาดูงานการจัดการป่า
ไม้ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลาว เนื่องจากเห็นว่า การจัดการป่าไม้ของประเทศไทย
มีความโดดเด่นและความสำเร็จในหลายด้าน อีกทั้งไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ 
สปป. ลาวได้ง่าย 

2.3  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ต่อตนเอง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ 

และองค์กรนานาชาติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือในระดบัภูมิภาคในลักษณะเดียวกันต่อไป 

 ต่อหน่วยงาน เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานขององค์กรให้หน่วยงานในระดับประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศได้เห็นถึงศักยภาพและทักษะการทำงานของภารกิจด้านการลดการตัดไม้ทำลายป่าและ
ความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศไทย การร่วมวงเจรจาสะท้อนปัญหาในระดับภูมิภาค ตลอดจนการเจรจาใน
ระดับทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สปป. ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
ต่อยอดเป็นการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนา
ทักษะในการทำงานของนักวิชาการป่าไม้ที่ทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
    อ่ืน ๆ  การประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดความรู้และความชำนาญในด้านการลดการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในระดับภูมิภาค 
รวมถึงการได้มีโอกาสเจรจากับเจ้าของแหล่งทุนโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือโดยตรง
ในอนคต 

ส่วนที่ 3   ปัญหา/อุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบในขณะนี้ สามารถระบุได้ดังนี้ 
  3.1 รูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามบริบทของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้บางครั้งไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงในแต่ละประเทศ แต่
สามารถนำแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ระหว่างกันได้ 
  3.2 การทำงานและความร่วมมือในระดับภูมิภาค ต้องใช้เวลาในการปรับจูนแนวความคิดต่าง ๆ ให้
ตรงกันเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินกกิจกรรมและโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนด 
  3.3 การกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการจากผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก โดยเฉพาะ
ผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก บางครั้งยังไม่เข้าใจถึงบริบทด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
อย่างถ่องแท้ ทำให้การประสานงานและผลผลิตของโครงการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
  3.4 การดำเนินกิจกรรมโครงการในเชิงมหภาคของแต่ละประเทศ ยังต้องการเงินทุนสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด และเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศในบางครั้ง ไม่เพียงพอต่อการที่จะ
ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ในภาพรวม โครงการจึงเกิดความสะดุด ขลุกขลัก และไม่ต่อเนื่อง 

3.5 กิจกรรม… 
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   3.5 กิจกรรมบางด้าน เช่น การปลูกสร้างสวนป่า วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของ
ประเทศจีน ทำให้ต้องปิดตัวเอง ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ส่วนที่ 4   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  4.1 ประเทศไทยโดยกรมป่าไม้ควรให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในลักษณะภูมิภาค
เช่นเดียวกับโครงการ UN-REDD in Lower Mekong ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเพ่ือลดปัญหาการบุกรุกป่าและทำให้ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม ในขณะเดียวกัน จะช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟู
ป่า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่ทั่วถึง
และเป็นธรรมการป้องกันและปราบปรมการค้าไม้ที่ผิดกฏหมาย เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้เพ่ือความยั่งยืนร่วมกัน  
  4.2  ควรดำเนิ นการจัดทำโครงการร่ วม  ทั้ ง ในรูปแบบทวิภ าคี  (Bilateral) และพหุ ภ าคี  
(Multilateral) ระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคลามน้ำโขง ดังเช่นกรณีการพบปะหารือระหว่างอธิบดี
กรมป่าไม้ลาวกับรองอธิบดีกรมป่าไม้ไทย เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน และถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
  4.3 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับชุมชนและเครือข่าย โดยเฉพาะใน
กรณีประเทศไทย ที่มีความพร้อมด้านพื้นที่และประสบการณ์ด้านการป่าไม้ในหลายด้าน โดยเสนอให้ประเทศไทย
โดยกรมป่าไม้จัดหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานในระดับนานาชาติ เพ่ือใช้เป็นสถานที่หลักในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้แก่กลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงดังกล่าว 
  4.4 เพ่ือเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงในข้อ 4.2 และ 4.3 เห็นควรที่กรม
ป่าไม้จะมอบให้สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำร่างบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ตลอดจนการประสานงานกับแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อจัดหลักสูตรการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงานในระดับนานาชาติต่อไป 

   
 

(ลงชื่อ)  
                          (นายปรีชา องค์ประสริฐ     ) 
                  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ 
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